

Số: /BC-ĐDBQH

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Về việc giám sát phiên tòa xét xử vụ án hình sự theo yêu cầu của luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tại Công văn số 1339-CV/VPTU ngày 01/3/2022 về việc nghiên cứu kiến nghị của Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh về giám sát phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Xuân Bình. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và dự giám sát phiên tòa xét xử của Tòa án nhân dân Tỉnh, xin báo cáo kết quả như sau:

#### 1. Tóm tắt nội dung vụ việc:

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Công an thành phố Cao Lãnh ký lệnh bắt giữ và giao cho Huỳnh Ngọc Tòng, Đội phó Đội trinh sát Công an thành phố Cao Lãnh cùng Phạm Xuân Bình cán bộ điều tra trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1986, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là đối tượng trong chuyên án trộm cắp xe gắn máy để điều tra xử lý. Trong quá trình hỏi cung, điều tra thì đối tượng Thanh bị chết (ngày 17/11/2012) do bị dùng nhục hình, dẫn đến việc truy tố, xét xử đối với Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình về tội danh trên.

Vụ việc đã được các cơ quan có chức năng điều tra, truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 17/5/2016 và lần 2 ngày 27/7/2018, tuy nhiên cả 02 Bản án đều bị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định của pháp luật với lý do là vi phạm thủ tục tố tụng, thu nhập chứng cứ thiếu sót và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

#### 2. Kết quả giám sát việc xét xử của Tòa án nhân dân Tỉnh:

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Tòa án nhân dân Tỉnh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 3. Tuy nhiên, do một số nhân chứng quan trọng của vụ án vắng mặt nên luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn

phiên tòa. Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu của Luật sư quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập các nhân chứng có liên quan.

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tòa án nhân dân Tỉnh tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Trong quá trình xét hỏi, một số nhân chứng có liên quan vắng mặt, đồng thời một số lời khai của các bị cáo và người làm chứng cần phải làm rõ nên Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để xem xét các lời khai, tài liệu, chứng cứ, hồ sơ của vụ án.

Đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, Tòa án nhân dân Tỉnh tiếp tục xét xử, do trùng với thời gian kỳ họp thứ ba của Quốc hội nên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội cử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh dự phiên tòa để theo dõi việc xét xử của Tòa án.

Qua giám sát nhận thấy phiên tòa sơ thẩm được tổ chức công khai, khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xét xử. Hội đồng xét xử đã xem xét thận trọng, chi tiết từng lời khai của các bị cáo, nhân chứng, thân nhân của người bị hại, luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị hại và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật; việc hỏi đáp, đối chất, tranh luận tại phiên tòa diễn ra công khai, minh bạch, bình đẳng. Hội đồng xét xử căn cứ quy định của pháp luật, xem xét các tình tiết về nhân thân để giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho bị cáo Phạm Xuân Bình với 01 năm 06 tháng tù về tội dùng nhục hình (*tăng so với các bản án sơ thẩm trước đây tuyên 11 tháng 11 ngày tù*). Đồng thời, Bản án số 14/2022/HS-ST ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ các nội dung mà Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xét xử lại (*kèm theo Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2022/HS-ST ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp*).

Do đó, đối với kiến nghị của Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, xét thấy chưa có cơ sở kiến nghị Tòa án nhân dân các cấp xem xét lại bản án.

Xin báo cáo đến đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nắm, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Đoàn ĐBQH (b/c);
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng (*để biết*);
- Phòng TT, DN (*theo dõi*);
- Lưu: VT, NC/TTDN. Ng.

**PHÓ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI**

**Trần Văn Sáu**